



# สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

## THAI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION

Head Office : 19, 4<sup>th</sup> FLOOR, SRINAKARIN ROAD, BANGNA, BANGNA, BANGKOK 10260, THAILAND  
TEL. : (662) 018-2828 FAX. : (662) 018-2830 E-mail : center@tiffathai.org www.tiffathai.org

วันที่ 23 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเข้าร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ ด้านธุรกิจพาณิชยนาวิ เพื่อลดอัตรการหมุนเวียน (Turnover rate) ของพนักงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัทสมาชิกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เอกสารที่ส่งมาด้วย โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ด้านธุรกิจพาณิชยนาวิ (ภาคพิเศษ) และหนังสือแจ้งความจำนงสถานประกอบการ

สืบเนื่องจากที่สมาชิกของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) มักจะประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในระดับปริญญาตรีเพื่อรองรับการขยายงานของสมาชิกฯ กอปรกับการที่สมาชิกฯ จะต้องประสบปัญหาในเรื่องอัตราค่าจ้าง ( Turnover Rate ) ในอัตราที่สูงสำหรับพนักงานที่ยังอยู่ในช่วงเวลาทดลองงาน และมีอัตราเฉลี่ยในการลาออกไม่ต่ำกว่า 30-50% ของจำนวนพนักงานที่อยู่ในช่วงเวลาของการทดลองงานทั้งหมด ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำให้สมาชิกฯ จะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและรับพนักงานในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก และทำให้สมาชิกฯ ไม่สามารถหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติอื่นๆที่ตรงกับความต้องการเข้าทำงานกับบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคม TIFFA ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกฯ และหาวิธีในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้กับสมาชิกฯ เพื่อลดอัตรา Turnover ของพนักงาน รวมถึงลดความสิ้นเปลืองด้านเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลาออกของพนักงานในช่วงทดลองงาน

สมาคม TIFFA จึงได้จัดให้มีโครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการคัดเลือกและพัฒนาบัณฑิตในระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการโลจิสติกส์ด้านธุรกิจพาณิชยนาวิที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ที่สนใจในการสนับสนุนโครงการนี้ สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่สมาชิกฯ เห็นว่ามีความสามารถและคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสมาชิกฯ เข้ารับทุนการศึกษาจากสมาชิกฯ และนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องเข้ารับการฝึกงานและทำงานกับบริษัทของสมาชิกฯ ที่ให้ทุนการศึกษาดลระยะเวลา 3 ปีของการเรียนในระดับปริญญาตรี อันจะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาที่เป็นพนักงานฝึกงานดังกล่าวเกิดความรู้ และความเข้าใจในการทำงานกับบริษัทของสมาชิกฯ อย่างลึกซึ้ง และมีความผูกพันกับองค์กรในฐานะที่เป็นผู้ให้โอกาสทางการศึกษากับพนักงาน และพร้อมที่จะเป็นพนักงานประจำที่มีคุณภาพให้กับสมาชิกฯ ที่ให้ทุนการศึกษาได้ทันทีหลังจากจบการศึกษา ซึ่งโครงการในลักษณะนี้มีบริษัทชั้นนำของประเทศหลายบริษัท ( โดยเฉพาะในภาคธุรกิจค้าปลีก เช่น ภัตตาคารและโรงแรม ) ประสบความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพของตนเอง โดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ ที่ให้ทุนการศึกษาอย่างแท้จริง และโครงการนี้ยังเป็นโครงการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ของบริษัทฯ ที่ให้ทุนการศึกษา รวมถึงมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรว่าด้วยเรื่องการบริจาคเพื่อให้การสนับสนุนทางการศึกษาอีกด้วย

สมาคม TIFFA และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ด้านธุรกิจพาณิชยนาวิ และได้ดำเนินการร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน โดยมีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ธุรกิจพาณิชยนาวิ การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ร่วมกับสถาบัน ITBS ( International Transport & Business School ) ( รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย)

ในการนี้ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ได้โปรดให้การสนับสนุนการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อตกลงและผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ซึ่งสมาชิกฯ ที่ให้การสนับสนุนในโครงการนี้ สามารถเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการนี้ ทั้งนี้ วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวิ (ภาคพิเศษ) นี้ จะเป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความกรุณาในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์)

นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ